

## THÔNG BÁO

**kết luận của Bí thư Huyện ủy tại cuộc kiểm tra việc tổ chức lấy ý kiến cử tri và thông qua HĐND các cấp về đề án nhập huyện Cao Lộc vào Thành phố Lạng Sơn và thành lập các phường thuộc Thành phố Lạng Sơn**

-----

Thực hiện Chương trình công tác năm 2024, ngày 24/4/2024, Đoàn công tác của Thường trực Huyện ủy do đồng chí Lê Trí Thức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Cao Lộc làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức lấy ý kiến cử tri và thông qua HĐND các cấp về đề án nhập huyện Cao Lộc vào Thành phố Lạng Sơn và thành lập các phường thuộc Thành phố Lạng Sơn tại xã Hoà Cư, xã Hợp Thành và thị trấn Cao Lộc. Tham dự Đoàn công tác có đồng chí Vy Minh Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đồng chí Đàm Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức kiêm Chánh Văn phòng Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; Trưởng các phòng: Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch; làm việc với Đoàn công tác có các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, cán bộ, công chức liên quan của các xã Hoà Cư, Hợp Thành và thị trấn Cao Lộc.

Sau khi kiểm tra thực tế, nghe Đảng ủy các xã Hoà Cư, Hợp Thành và thị trấn Cao Lộc báo cáo, đồng chí Lê Trí Thức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Cao Lộc kết luận như sau:

### 1. Đánh giá chung

Đảng ủy, UBND các xã Hoà Cư, Hợp Thành và thị trấn Cao Lộc đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; ban hành tương đối đầy đủ các văn bản để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện; tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong triển khai việc tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình thông qua Hội đồng nhân dân các cấp về Đề án nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn và thành lập các phường thuộc thành phố Lạng Sơn theo Kế hoạch số 88/KH-UBND, ngày 12/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Kế hoạch số 168/KH-UBND, ngày 15/4/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc, Công văn số 1049/UBNN-NV, ngày 17/4/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc về việc hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án nhập huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn và thành lập các phường thuộc thành phố Lạng Sơn. Thực hiện việc rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri cơ bản đảm bảo đúng đối tượng, đúng biểu mẫu và thời gian theo quy định. Có đơn vị đã chủ động thành lập các Tổ lấy ý kiến cử tri tại các

thôn (xã Hoà Cư); tại thời điểm kiểm tra, các nội dung công việc được cấp uỷ, chính quyền các xã, thị trấn chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện cơ bản đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vì những nguyên nhân chủ quan, khách quan công tác tuyên truyền, phổ biến việc tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình thông qua Hội đồng nhân dân các cấp về Đề án nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn và thành lập các phường thuộc thành phố Lạng Sơn tại một số đơn vị chưa được thường xuyên liên tục (xã Hợp Thành, xã Hoà Cư); việc rà soát, lập danh sách cử tri chưa đảm bảo đầy đủ các đối tượng theo hướng dẫn, nhất là chưa phối hợp lập danh sách cử tri trong các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn (xã Hợp Thành, thị trấn Cao Lộc); việc niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở xã, nhà văn hoá thôn chưa đảm bảo theo quy định (xã Hoà Cư, xã Hợp Thành).

## **2. Nhiệm vụ trong thời gian tới**

### **2.1. Đối với Đảng uỷ các xã Hoà Cư, Hợp Thành và thị trấn Cao Lộc**

Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hoá hình thức công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, sự cần thiết nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn và thành lập các phường thuộc thành phố Lạng Sơn, tạo đồng thuận trong triển khai tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình thông qua Hội đồng nhân dân các cấp về Đề án nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn và thành lập các phường thuộc thành phố Lạng Sơn đảm bảo tiến độ, hiệu quả theo kế hoạch của tỉnh, của huyện.

Tiếp tục rà soát, lập danh sách cử tri đảm bảo đúng, đủ; nắm chắc di biến động về nhân khẩu trên địa bàn để kịp thời cập nhật, điều chỉnh danh sách cử tri khi có biến động. Đối với các đơn vị có lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn (xã Hợp Thành, thị trấn Cao Lộc), khẩn trương phối hợp thủ trưởng cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tổ chức lập, niêm yết danh sách cử tri và tổ chức lấy ý kiến đối với những cử tri đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại cơ quan, đơn vị.

Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ việc lấy ý kiến cử tri. Bố trí địa điểm và hệ thống biểu bảng để niêm yết danh sách cử tri, đảm bảo trang trọng, thuận tiện cho việc theo dõi của người dân; chỉ đạo phát động tổng dọn vệ sinh, chỉnh trang đô thị tại các khu vực dân cư, quan tâm các khu vực dự kiến tổ chức thu phiếu lấy ý kiến của cử tri.

Khẩn trương thành lập các Tổ lấy ý kiến cử tri tại các thôn, khối phố (Hợp Thành, thị trấn Cao Lộc); phân công các đồng chí trong cấp uỷ, cán bộ, công chức thường xuyên bám sát địa bàn, các Tổ lấy ý kiến cử tri để kịp thời chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn việc lấy ý kiến của cử tri đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

Chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, dư luận trong nhân dân, tránh để kẻ xấu lợi dụng, xuyên tạc

về chủ trương nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn và thành lập các phường thuộc thành phố Lạng Sơn.

## **2.2. Đối với UBND huyện**

Khẩn trương tham mưu cho Huyện uỷ, Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Cao Lộc thành lập các tổ công tác do các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, thành viên Ban chỉ đạo làm tổ trưởng và các đơn vị liên quan làm thành viên phụ trách chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các xã, thị trấn trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện việc lấy ý kiến cử tri và trình thông qua Hội đồng nhân dân các cấp về Đề án nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn và thành lập các phường thuộc thành phố Lạng Sơn.

Quan tâm bố trí kinh phí và hướng dẫn các xã, thị trấn, các đơn vị liên quan trong quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ việc tổ chức lấy ý kiến cử tri đảm bảo theo đúng quy định.

Khẩn trương chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát và có phương án khắc phục đối với hệ thống loa phát thanh tại tất cả các xã, thị trấn để kịp thời phục vụ công tác tuyên truyền, vận động cũng như phổ biến các nội dung liên quan đến lấy ý kiến cử tri và trình thông qua Hội đồng nhân dân các cấp về Đề án nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn và thành lập các phường thuộc thành phố Lạng Sơn.

Xem xét sớm tổ chức tập huấn, thống nhất cách thức tổ chức triển khai thực hiện việc lấy ý kiến cử tri trên địa bàn toàn huyện cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.

## **2.3. Thường trực HĐND huyện**

Hướng dẫn Thường trực HĐND các xã, thị trấn quy trình, cách thức triển khai thực hiện việc tổ chức kỳ họp để thông qua Hội đồng nhân dân về Đề án nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn và thành lập các phường thuộc thành phố Lạng Sơn theo quy định.

**3.** Giao Văn phòng Huyện uỷ chủ trì, phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Cao Lộc giúp Thường trực Huyện uỷ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện Thông báo này.

### Nơi nhận:

- Thường trực Huyện uỷ,
- Thường trực HĐND huyện,
- UBND huyện,
- Thành viên Đoàn,
- Phòng Nội vụ,
- Đảng uỷ, UBND các xã, thị trấn,
- C, PCVP Huyện uỷ,
- Lưu Văn phòng Huyện uỷ.

**T/L BAN THƯỜNG VỤ  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Đàm Văn Hải**